

TRƯỜNG VHVN CABRAMATTA

TÊN HỌC SINH :

LỚP 3 CÔ THỦY

GAME Ô CHỮ

***MỤC ĐÍCH** :Giúp Hs nhớ lại những từ đã học và Hs sẽ tìm thấy những từ đó trong Game một cách dễ dàng.

*CÙNG THAM GIA

GV đưa hs xem các hình minh họa và hỏi hs :Hình này là cái gì ? Hỏi luôn nghĩa của từ là gì ?

GV sẽ ghi lên bảng tất cả từ ngữ do hs trả lời. Cho hs đọc chung lại ..

Gv phát bài cho hs làm

**BÀI TẬP : TÌM CÁC TỪ SAU ĐÂY :

ÁO YẾM –BỆNH VIỆN –CON KIẾN –CÔNG VIÊN –ĐÈN ĐIỆN –ĐÙI GÀ CHIÊN –TIỀN BẠC –
THANH NIÊN –TẮM THIẾP –YÊN XE ĐẠP –CHIẾC GIÀY.

TRÁI CHUỐI- CON MUỖI –CẦU TUỘT –CON BƯỚM –CÁI MUỖNG.

R	E	H	N	A	C	O	N	B	Ư	Ớ	M	Đ	C	B
A	T	Ấ	M	T	H	I	Ễ	P	L	M	G	T	M	Ễ
C	Y	T	C	O	M	A	N	N	C	C	U	H	N	N
O	N	H	I	Ễ	N	V	Ê	H	T	A	K	A	P	H
N	R	S	Y	P	H	I	I	U	Ơ	I	Ê	N	L	V
K	G	O	M	T	V	Ễ	H	T	U	M	V	H	I	I
I	Á	K	H	G	C	P	C	Â	O	U	Ô	N	B	Ễ
Ễ	Q	R	N	G	S	G	À	M	L	Ổ	B	I	C	N
N	Ơ	Ô	I	X	B	C	G	H	B	N	Ơ	Ê	G	A
D	C	À	H	T	Ô	B	Ì	T	Ễ	G	K	N	H	I
Q	Y	O	Ô	N	G	N	U	I	N	G	N	H	Ổ	T
H	G	Ê	L	A	L	E	Đ	Ễ	I	G	A	U	H	I
X	U	N	N	H	T	N	A	N	H	O	M	Ô	Â	E
V	G	M	A	X	Ề	C	H	B	P	N	C	Y	E	M
C	T	H	P	Đ	E	O	G	À	O	M	A	G	P	O
X	P	Y	K	A	G	Đ	K	C	À	U	T	U	Ổ	T
M	Đ	EE	G	H	T	R	À	I	C	H	U	Ổ	I	H
L	H	J	E	X	C	N	H	P	U	I	A	K	S	O

TRƯỜNG VHVN CABRAMATTA

TÊN HỌC SINH

LỚP 3 .CÔ THỦY ĐỖ

GAME XỔ < TỪ NGỮ MAY MẮN .>

***MỤC ĐÍCH** :Game này dùng vào cuối Term .Giúp HS ôn lại các từ đã học trong Term .

Hs sẽ thích thú _ Nhớ lâu vì những từ mình chọn được may mắn trúng thưởng .

***CHUẨN BỊ** * GV : Một cái hộp trống để đựng _Khoảng 30 -40 tờ giấy nhỏ cạnh 5cm.

*HS tự lo cho mình tờ giấy cạnh 10cm .

*GV cũng cần lập bảng hạng được trúng thưởng .Thí dụ :

HẠNG	SỐ TRÚNG	QUÀ THƯỞNG
1	10 SỐ	Tùy ý GV
2	9 SỐ	
3	8 SỐ	

Nếu có các em cùng được trúng cùng hạng .Gv sẽ chia món quà đó đều nhau cho các em .

***CẢ LỚP CÙNG THAM GIA :**

Mỗi HS sẽ đưa ra 2-3 từ ngữ mình nhớ được .Nói rõ nghĩa của từ là gì ? (Đi từng bài đã học)Nếu hs không nhớ GV dùng hình minh họa giúp hs nhớ lại .

GV sẽ ghi lên bảng những từ đó có kèm theo số thứ tự 1 ,2 ,3 ..cho dễ tìm từ ,khi dò kết quả.

GV chọn 2 em viết chữ đẹp ,rõ ràng ,cùng lúc ghi lại các từ vào giấy nhỏ (5cm) ,ghi cả số thứ tự và xếp lại ,bỏ vào hộp trống.

Cho hs đọc chung lại các từ trên bảng .

HS tự chọn cho mình 10 từ ngữ trên bảng và ghi vào tờ giấy riêng của mình,có kèm theo số thứ tự .

***BẮT ĐẦU XỔ** : GV bắt từng thăm trong hộp và đọc lên số thứ tự ,tên của từ đó cho hs dò .

Khi xổ được 10 từ Gv sẽ ngưng để dò số và phát quà .Nếu không có em nào được 10 từ và còn giờ ,gv có thể xổ tiếp ,và thưởng hs hay yêu cầu tt vì các em còn chờ thêm 1 từ may mắn cho mình . Chủ yếu cho hs vui học ,hồi hộp ,vì chờ đợi .